

Tam Đường, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Số 568 -BC/HU

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019
của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU, ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tam Đường là huyện cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Lai Châu, có tổng diện tích tự nhiên 66.315,43 ha, gồm 13 xã, thị trấn, 126 bản, dân số trên 5,8 vạn người, 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: dân tộc Mông chiếm 37,7%; dân tộc Thái chiếm 15,9%, dân tộc Kinh chiếm 14,1%; dân tộc Dao chiếm 9,6%; dân tộc Giáy chiếm 8,1%; dân tộc Lào chiếm 7,7%; dân tộc Lự chiếm 5,3%, còn lại là các dân tộc khác.

Đảng bộ huyện có 53 chi, đảng bộ cơ sở (16 đảng bộ, 37 chi bộ), 219 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Tổng số đảng viên là 2.793 đồng chí (đảng viên chính thức 2.692, đảng viên dự bị 101, đảng viên nữ 963, đảng viên là người dân tộc thiểu số 1.469).

II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY

1. Tình hình tội phạm ma túy

Trong 05 năm qua, nhìn chung tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, không để hình thành tụ điểm, ổ nhóm phức tạp về tội phạm ma túy, chủ yếu là hoạt động mua bán, tàng trữ nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, Tam Đường là huyện có đường quốc lộ 4D và quốc lộ 32 đi qua, giáp ranh với nhiều địa bàn khác trong và ngoài tỉnh, do đó các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy đi qua địa bàn; số vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy được phát hiện, xử lý có xu hướng tăng (Năm 2020: 16 vụ/29 đối tượng; năm 2021: 39/45 đối tượng; năm 2022: 44 vụ/51 đối tượng; năm 2023: 60 vụ/69 đối tượng; 6 tháng đầu năm 2024: 41 vụ/45 đối tượng). Phương thức thủ đoạn của

tội phạm ma túy ngày càng tinh vi hơn: cất giấu ma túy trong người, nơi ở; giao dịch mua, bán tại các điểm đã hẹn trước, khi bị lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng thường vứt bỏ ma túy; một số đối tượng dùng ma túy để trả công cho người lao động làm thuê thay cho tiền mặt, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Nguồn ma túy thâm lậu vào địa bàn huyện chủ yếu từ các địa bàn giáp ranh như: Thành phố Lai Châu, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) và Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; loại ma túy phổ biến là heroin, ma túy tổng hợp.

2. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, tình hình người nghiện ma túy

Số người nghiện ma túy trên địa bàn vẫn còn nhiều, có chiều hướng tăng, nhất là độ tuổi thanh thiếu niên. Người nghiện sử dụng loại ma túy chủ yếu là heroin, thuốc phiện. Toàn huyện có 242 người nghiện chất ma túy có hồ sơ quản lý¹, trong đó: đang sử dụng Methadone là 180 người; 31 người đang cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc; 25 người nghiện ngoài xã hội (*05 đối tượng đã có quyết định cai nghiện nhưng chưa thi hành*); 06 người đang trong nhà tạm giữ, 29 người đang quản lý sau cai; không có người nghiện ma túy bị loạn thần, loạn thần cấp “ngáo đá”, vi phạm pháp luật.

Tổng số có 71 người sử dụng trái phép chất ma túy (heroin) có hồ sơ quản lý. Không có số người sử dụng trái phép chất ma túy bị loạn thần, loạn thần cấp “ngáo đá”.

Trên địa bàn huyện không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy (*đã triệt xóa 100% số điểm phát sinh mới*). 10/13 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy², trong đó: 01 xã trọng điểm loại II (thị trấn Tam Đường); 03 xã trọng điểm loại III (Sơn Bình, Thèn Sin, Bình Lư); 06 xã không phải trọng điểm về ma túy (Bản Bò, Bản Giang, Giang Ma, Tả Lèng, Khun Há, Nà Tăm).

3. Tình hình trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy

Giai đoạn 2019-2024, trên địa bàn huyện các cơ quan chức năng đã phát hiện 02 vụ trồng cây thuốc phiện nhỏ lẻ tại vườn, thu tổng số 65 cây.

Phần thứ hai

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

¹ Giới tính: nam 236 người, nữ 06 người; từ 18 đến dưới 30 tuổi: 40 người, trên 30 tuổi: 202 người; có nghề nghiệp ổn định: 107 người, không có nghề nghiệp là: 135 người.

² 02 xã: Bản Hòn, Nùng Nàng không có tệ nạn ma túy; xã Hồ Thầu đang đề nghị UBND tỉnh Lai Châu công nhận xã không có tệ nạn ma túy.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành công văn chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức 01 hội nghị quán triệt cho 150 cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn; các chi, đảng bộ cơ sở phổ biến lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Kết quả, toàn huyện tổ chức 19 hội nghị, 270 buổi sinh hoạt chi bộ với 3.302 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia (đạt 90,5%). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, kiểm soát ma túy trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch số 168-KH-KH/HU, ngày 16/12/2019 về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; hằng năm, ban hành Chỉ thị về đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện³; kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn huyện (có phụ lục 01 kèm theo).

2. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, Chương trình số 35-CTr/TU. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng cụ thể hóa nội dung Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để lãnh đạo tổ chức thực hiện; lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị gắn với các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

3. Đánh giá vai trò, trách nhiệm của đảng viên và các cấp ủy đảng, các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị

Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, cơ sở cơ bản đã nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đảng ủy Công an huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy, xây dựng

³ Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 06/02/2020 về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị.

các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình cơ sở. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy; xây dựng bản, xã không có tệ nạn ma túy; tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.

Cán bộ, đảng viên ngày càng nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy; gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

4. Tình hình và kết quả xử lý đối với các trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, có người thân là vợ, chồng, con nghiện ma túy hoặc vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy

Từ năm 2020 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt, khởi tố 04 cán bộ, đảng viên phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (*Nà Tăm: 02, Khun Há: 02*)⁴, ra quyết định kỷ luật đối với 01 đảng viên vi phạm Điểm đ, Khoản 2, Điều 49 Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị⁵.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống và kiểm soát ma túy

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền triển khai Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Chỉ thị số 36-CT/TW, chương trình hành động số 35-CTr/TU và Kế hoạch số 168-KH/HU về phòng, chống và kiểm soát ma túy; đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống ma túy; ban hành kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “*Tháng hành động, phòng chống ma túy*” và “*Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6*” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương; tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; UBND huyện xây dựng các kế hoạch chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tích cực tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền khi địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội

⁴ (1) Lò Văn Xanh, sinh năm 1991, đảng viên chi bộ 5 Coóc Cuông, xã Nà Tăm; (2) Vàng A Phóng: Sinh năm 1993, đảng viên chi bộ 7 xã Khun Há; (3) Lò Văn Út: Sinh năm 1984. Đảng viên chi bộ 2 xã Khun Há; (4) Lò Văn Bun, sinh năm 1969 đảng viên chi bộ 3 Nà Hiêng, xã Nà Tăm. Hình thức kỷ luật đảng: Khai trừ.

⁵ Tòng Thị Phấn, sinh năm: 1983, đảng viên Chi bộ 2 bản Nậm Đích, xã Khun Há; hình thức cảnh cáo.

phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, tổ quốc từ huyện đến cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền để người thân trong gia đình nghiện ma túy hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy theo quy định.

Chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện xây dựng quy chế và tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân ở địa bàn cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn. Hằng năm, lấy hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.

2. Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật phòng, chống ma túy

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức rà soát, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và kịp thời kiến nghị, đề xuất khắc phục, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các luật, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

Tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên về công tác đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy, những hiểm họa, tác hại ma túy gây ra đối với con người, gia đình và cộng đồng. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, như: tuyên truyền trực quan (*panô, khẩu hiệu, tờ rơi*), tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt chi bộ, bản, chi hội, chi đoàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng (*duy trì chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật của Trung tâm văn hóa, Thể thao và Thông huyện, loa phát thanh cơ sở*), hội nghị, diễn đàn, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, câu lạc bộ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngoại khóa trong các trường học, phát huy tốt lợi thế của mạng xã hội (*facebook, zalo*) và vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng điểm nhóm tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống ma túy sâu, rộng trong Nhân dân⁶.

⁶ Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn lồng ghép tuyên truyền vào các buổi giao ban, sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, câu lạc bộ, họp bản... được 3.567 buổi cho 216.000 lượt người tham gia. Trung tâm VH, TT và TT huyện đăng trên 93 tin, bài với thời lượng phát

Công tác phát động phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc*” được đẩy mạnh, xây dựng và duy trì trên 31 mô hình tự quản về an ninh trật tự như: Dòng họ tự quản về an ninh trật tự; Bản bình yên bảo đảm về an ninh trật tự; Phụ nữ nói với chồng, con không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; Móc khóa an ninh, Camera an ninh gắn với triển khai thực hiện Đề án “*Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy*”, Cuộc vận động “*Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Vận động 100% các bản ký cam kết không trồng, tái trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy.

Quan tâm làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Từ năm 2020 đến nay đã có 05 lượt tập thể, 21 cá nhân được các cấp khen thưởng (*trong đó: khen thưởng đột xuất đối với cán bộ chiến sỹ Công an huyện trong vụ phối hợp phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 50 kg ma túy tổng hợp dạng đá và mua bán trái phép chất ma túy 02 bánh heroin*).

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả “*Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy*”, “*Ngày toàn dân phòng, chống ma túy*”. Hằng năm, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày “*Quốc tế phòng, chống ma túy*” và ngày “*Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6*”, với đông đảo đoàn viên thanh niên các cơ quan, công an huyện và các xã, thị trấn tham gia điều hành cổ động.

4. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy

Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Lực lượng công an huyện đã chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, các địa bàn giáp ranh, các đối tượng, làm tốt công tác dự báo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tội phạm và các vi phạm pháp luật về ma túy, không để xảy ra oan, sai trong truy tố, điều tra, xét xử. Kết quả, từ năm 2020 - tháng 6/2024 đã phát hiện, xử lý 200 vụ/239 đối tượng⁷; thu giữ 920,72 gam heroin; 61,59 gam ma túy tổng hợp; 3,38 gam thuốc phiện, phối hợp thu giữ 50 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Điều tra khởi tố 175 vụ/189 bị can, xử lý hành chính 23 vụ/35 đối tượng (số tiền 86 triệu đồng), phối hợp với phòng PC04 Công an tỉnh phát hiện, xử lý 02 vụ/15 đối tượng. Công an huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phá thành công các chuyên án, thu giữ khối lượng ma túy lớn⁸.

sóng trên 459 phút, cập nhật Trang thông tin điện tử huyện trên 60 tin bài liên quan về phòng chống ma túy, âm mưu, thủ đoạn của tội phạm.

⁷ Năm 2020: 16 vụ/29 đối tượng; năm 2021: 39/45 đối tượng; năm 2022: 44 vụ/51 đối tượng; năm 2023: 60 vụ/69 đối tượng; 6 tháng đầu năm 2024: 41 vụ/45 đối tượng.

⁸ Năm 2021, Công an huyện Tam Đường phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh phá thành công chuyên án 221D, bắt 04 đối tượng: Giảng A Dao, sinh năm 1982, HKTT tại bản Chà Nội 1, xã Quảng Lâm, huyện

Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra 170 vụ/194 bị can; thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố đối với 165 vụ/189 bị can; Toà án nhân dân huyện thụ lý 170 vụ/194 bị can, xét xử 165 vụ /189 bị cáo có liên quan về ma túy.

Cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, không để thất thoát hoặc để tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, sản xuất và sử dụng bất hợp pháp; kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, tiêu hủy các chất ma túy được thu giữ trong các vụ án; phối hợp với cơ sở điều trị, cấp phát Methadone tăng cường công tác quản lý, sử dụng chất Methadone đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ năm 2020 đến nay, phát hiện 02 vụ người dân trồng cây có chứa chất ma túy, thu giữ 65 cây thuốc phiện (đã khởi tố 01 đối tượng về tội sản xuất trái phép chất ma túy, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng về hành vi trồng cây thuốc phiện với số tiền phạt 7,5 triệu đồng).

5. Công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy

Quan tâm tuyên truyền, vận động người nghiện và gia đình có người nghiện phối hợp tốt trong công tác điều trị, cai nghiện; tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá tình hình, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện nay, toàn huyện có 242 người nghiện chất ma túy có hồ sơ quản lý; từ năm 2020 đến nay, có 242 người đưa ra khỏi danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, 113 người đưa ra khỏi danh sách quản lý người nghiện.

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Giàng Thị Vang, sinh năm 1984, HKTT tại bản Huổi Hóc, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Cứ A Làng, sinh năm 1978, trú tại xã Leng Su Phin, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Giàng Thị Chu, sinh năm 1985, trú tại bản Sín Chải, xã Đào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ tổng 50kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Năm 2022, Công an xã Nà Tăm đã phát hiện, phối hợp bắt quả tang đối tượng Đồng Văn Hình, sinh năm 1995, HKTT: Thôn 1 Minh Chiềng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ 516 viên ma túy tổng hợp và 26,46 gam heroin.

Năm 2023, Công an huyện Tam Đường phá thành công chuyên án 1023M, bắt 04 đối tượng: Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1975, HKTT Thôn Hòa Trung, xã Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Hà Thị Huyền, sinh năm 1971, HKTT: Làng Trạm, Quận Long Biên, TP Hà Nội; Hà Trung Kiên, sinh năm 1997, HKTT: Khu 9, TT Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Lò Văn Ban, sinh năm 1967, HKTT: bản Nà Ván, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3,39 gam heroine dùng để trả công cho người làm thuê. Phá thành công chuyên án 0723M, bắt 02 đối tượng gồm Chang A Cau, sinh năm 1974 và Chang A Mang, sinh năm 1980, trú tại xã Khun Há, huyện Tam Đường, thu giữ 02 bánh Heroine có khối lượng 706,09 gam.

Phát huy tốt vai trò của lực lượng cơ sở, nhất là lực lượng công an xã chính quy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an huyện đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân, Đề án 06 của Chính phủ, 100% dữ liệu dân cư được thu thập thông tin theo quy định. Làm tốt công tác quản lý cư trú, nhân khẩu, hộ khẩu trên địa bàn, phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các loại tội phạm. Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân đã tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác lập hồ sơ, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện trên địa bàn huyện.

Các cơ quan đơn vị chức năng đã phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, vận động tự nguyện và quản lý sau cai nghiện. Kết quả, đã vận động 27 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, lập 35 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh; 100% người nghiện sau cai nghiện trở về địa phương đều được theo dõi, quản lý chặt chẽ tại nơi cư trú.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone. Huyện có 01 cơ sở điều trị (tại Trung tâm Y tế huyện) và 02 điểm cấp phát thuốc methadone (xã Sơn Bình, Thèn Sin), tạo điều kiện thuận lợi cho 166 người nghiện tham gia điều trị. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở methadone. Quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế về công tác chẩn đoán và điều trị nghiện ma túy, công tác xác định tình trạng nghiện, tập huấn công tác cấp phát thuốc methadone...

Công tác giáo dục, dạy nghề cho người nghiện, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện được quan tâm, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như: tư vấn học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 03 tháng; giới thiệu việc làm ở các công ty, nhà máy tại các khu công nghiệp, khu chế xuất... tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng, sớm tìm được công việc phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng đời sống và không tái nghiện trở lại.

6. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy

Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực các cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy từ huyện đến cơ sở; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công an, nhất là cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy (hiện tổ Ma túy Công an huyện có 07 đồng chí, trong đó: Trình độ đại học 03, trung cấp 04 đồng chí). Bố trí lực lượng công an xã chính quy, đảm bảo duy trì từ 05 đồng chí/xã, riêng các xã trọng điểm, phức tạp về an

ninh trật tự đã bố trí 07 đồng chí/xã. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để hình thành các điểm, tụ điểm, ổ nhóm phức tạp về ma túy.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng chuyên trách, nhất là lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn.

7. Công tác nghiên cứu khoa học và sơ, tổng kết

Thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW⁹, đánh giá các kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống ma túy được tăng cường, nhất là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh bằng nhiều hình thức, tích cực tuyên truyền qua mạng xã hội. Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Kết hợp thực hiện hiệu quả phong trào “*Toàn dân phòng, chống ma túy*” với các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, ngành địa phương phát động. Tích cực nắm tình hình địa bàn, đối tượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

⁹ Hình thức: xây dựng báo cáo (Báo cáo số 260-BC/HU, ngày 19/7/2022 về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy).

Công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 35-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên; hiệu quả chưa cao.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy có lúc thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Số người nghiện, nghi nghiện các chất ma túy trên địa bàn còn nhiều. Còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về ma túy.

Công tác quản lý bệnh nhân đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone còn hạn chế; vẫn còn tình trạng người nghiện điều trị bằng methadone không tuân thủ phác đồ điều trị, bỏ liều, bỏ điều trị, tái sử dụng ma túy.

2.2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Hoạt động buôn bán ma túy mang lại siêu lợi nhuận, dẫn tới sự tồn tại, gia tăng tội phạm ma túy. Bản chất ma túy là chất dễ gây nghiện, khó cai, trong khi các giải pháp cai nghiện hiện tại chưa mang lại hiệu quả tối ưu.

b) Nguyên nhân chủ quan

Lực lượng chuyên trách thực hiện công tác phòng chống ma túy còn thiếu, không đủ lực lượng bám sát địa bàn; một số ít cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống ma túy. Còn có đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật về ma túy.

Một bộ phận người dân có biểu hiện né tránh, ngại tố giác tội phạm, người nghiện ma túy. Một số thanh thiếu niên nhận thức chưa đầy đủ, để các đối tượng xấu lôi kéo tham gia tệ nạn ma túy.

Việc xác định tình trạng nghiện gặp khó khăn do thiếu kinh phí. Bản thân người nghiện ma túy tìm cách trốn tránh, không hợp tác, không thành khẩn trong việc khai báo. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người phạm tội về ma túy, sau cai nghiện ma túy còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

3. Một số bài học kinh nghiệm

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy, trong đó lực lượng Công

an đóng vai trò nòng cốt. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

Hai là, Tích cực tuyên truyền, vận động về phòng, chống ma túy để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Khích lệ quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng Công an trong điều tra, phá các vụ án về ma túy. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công an, có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Ba là, Tăng cường công tác cảm hóa giáo dục, giúp đỡ các đối tượng phạm tội được đặc xá, tha tù, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để họ sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Bốn là, Tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy.

Năm là, Quan tâm sơ kết, tổng kết; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.

Phần thứ ba

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ TỆ NẠN MA TUÝ TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới, tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy có chiều hướng gia tăng, hình thành các đường dây, ổ nhóm liên kết chặt chẽ với nhau, hoạt động liên huyện, tỉnh, xuyên quốc gia, có cả tội phạm hình sự, kinh tế tham gia hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, đối tượng hoạt động mang tính manh động, liều lĩnh để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Nhận thức của một bộ phận người dân về ma túy còn hạn chế, số người nghiện ma túy còn nhiều, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao năng lực điều hành, quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tiếp tục lãnh đạo,

chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 36-CT/TW, Chương trình hành động số 35-CTr/TU và Kế hoạch của Huyện ủy; chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt tuyên truyền về tác hại, hậu quả của ma túy đối với thanh thiếu niên, học sinh.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Tập trung thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì của lực lượng công an, trực tiếp là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của tỉnh, huyện. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy, xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, xây dựng huyện không ma túy vào năm 2030; đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm về ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, không để thất thoát hoặc để tội phạm ma túy lợi dụng mua bán, sản xuất và sử dụng ma túy bất hợp pháp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

4. Tăng cường rà soát số người nghiện ngoài xã hội, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ và đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác quản lý sau cai nghiện, quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người sau cai nghiện trở về địa phương. Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phá nhổ diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

5. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy; tạo điều kiện cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; quan tâm sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI TỈNH

Quan tâm bổ sung kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng chuyên trách phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy và công tác xác định tình trạng nghiện ma túy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Công an tỉnh,
- TT Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Cao Trang Trọng

Phụ lục: Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW
(Kèm theo Báo cáo số 568-BC/HU, ngày 17/6/2024 của BTV Huyện ủy)

Stt	Số hiệu, ngày, tháng năm ban hành	Trích yếu nội dung
I	Huyện ủy	
1	Kế hoạch số 168-KH-KH/HU, ngày 16/12/2019	Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
2	Chỉ thị số 10/CT-HU, ngày 13/01/2020	Chỉ thị về nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2020
3	Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 29/12/2020	Chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2021
4	Chỉ thị số 04-CT/HU, ngày 14/01/2022	Chỉ thị về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an huyện năm 2022
5	Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 22/3/2021	Kế hoạch thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2025
II	UBND huyện	
1	Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 06/02/2020	Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy



2	Kế hoạch số 862/KH-UBND, ngày 03/9/2019	Kế hoạch tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và phá nhỏ cây thuốc phiện niên vụ 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Tam Đường
3	Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 27/2/2020	Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn huyện năm 2020
4	Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 28/5/2020	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ ANQG trên địa bàn huyện
5	Kế hoạch số 651/KH-UBND, ngày 12/6/2020	Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động PCMT, Ngày Quốc tế PCMT và Ngày toàn dân PCMT năm 2020;
6	Kế hoạch số 264/KH-UBND, ngày 17/3/2021	Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn huyện năm 2021
7	Kế hoạch số 196/KH-UBND, ngày 22/2/2022	Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn huyện năm 2022
8	Kế hoạch số 656/KH-UBND, ngày 03/6/2022	Kế hoạch triển khai Tháng hành động PCMT, “Ngày Quốc tế PCMT” và “Ngày toàn dân PCMT” năm 2022
9	Kế hoạch số 1207/KH-UBND, ngày 20/9/2022	Kế hoạch vận động, tuyên truyền, phá nhỏ cây thuốc phiện trên địa bàn huyện Tam Đường niên vụ 2022 - 2023
10	Kế hoạch số 271/KH-UBND, ngày 08/3/2023	Kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2023 trên địa bàn huyện Tam Đường
11	Kế hoạch số 643/KH-UBND, ngày 12/5/2023	Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn huyện Tam Đường

12	Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 25/01/2024	Kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn huyện Tam Đường
13	Kế hoạch số 638/KH-UBND, ngày 02/5/2024	Kế hoạch xây dựng “thôn, bản, tổ dân phố, xã, thị trấn không có ma túy” trên địa bàn huyện Tam Đường
14	Kế hoạch số 41/KH-BCD, ngày 07/01/2020	Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2020
15	Kế hoạch số 01/KH-BCD, ngày 21/02/2020	Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm huyện Tam Đường năm 2020
16	Kế hoạch số 23/KH-BCD, ngày 25/3/2022	Kế hoạch về phòng, chống tội phạm năm 2022
17	Kế hoạch số 759/KH-UBND, ngày 05/6/2023	Kế hoạch triển khai Tháng hành động PCMT, “Ngày Quốc tế PCMT” và “Ngày toàn dân PCMT” năm 2023
18	Kế hoạch số 1449/KH-UBND, ngày 04/10/2023	Kế hoạch vận động, tuyên truyền, phá nhỏ cây thuốc phiện trên địa bàn huyện Tam Đường niên vụ 2023 - 2024
19	Công văn số 37/UBND-CA, ngày 15/9/2020	Công văn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện
20	Công văn số 01/CV-BCD, ngày 31/01/2023	Công văn triển khai thực hiện các dự thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025
21	Công văn số 516/CV-BCD, ngày 17/4/2023	Công văn hướng ứng tham gia cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy
22	Công văn số 588/UBND-LPTBXH, ngày 04/5/2023	Công văn thực hiện công tác quản lý sau cai, quan tâm tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm đối với người cai nghiện, sau cai nghiện ma túy
23	Công văn số 01/CV-BCD, ngày 26/4/2024	Công văn quán triệt, triển khai thực hiện CTPH tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục gdđ 2024 - 2030